

### KỶ HỢP THỨ BA, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

Thực hiện chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 25/5, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; đồng tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021... Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình chủ trì buổi thảo luận tại Tổ đại biểu số 19.

Tham gia ý kiến thảo luận, có 5 lượt đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình phát biểu bày tỏ tán thành với báo cáo bổ sung kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế. Thống nhất nhận định trong năm 2021, nền kinh tế nước ta chịu nhiều ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, sản xuất, kinh doanh đối mặt với rất nhiều khó khăn, chuỗi sản xuất, lao động đứt gãy. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội đã đạt được kết quả đáng ghi nhận: 7/12 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức 1,84%, các cân đối vĩ mô cơ bản được bảo đảm. Đặc biệt, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành kịp thời nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh phòng chống dịch, tăng cường tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19, góp phần quan trọng để phục hồi kinh tế. Những tháng đầu năm 2022, Quốc hội đã đồng hành với Chính phủ kịp thời tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ nhất, ban hành các quyết sách có nhiều quy định chưa có tiền lệ nhằm tiếp tục chia sẻ khó khăn với người dân, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, ổn định sản xuất, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trước mắt và cho cả mục tiêu phát triển nhanh và bền vững lâu dài; được cử tri và nhân dân đánh giá cao. Tuy nhiên, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận đánh giá về những tồn tại, hạn chế như: còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt, giải ngân vốn đầu tư công chậm, chưa đạt so với kế hoạch; công tác phòng, chống dịch còn nhiều sai phạm liên quan đến đầu thầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng cần quan tâm, đánh giá kỹ lưỡng hơn về kinh tế vĩ mô; nguy cơ bùng phát dịch; việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, trong đó có chương trình mục tiêu quốc gia, các nhiệm vụ thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội; tình hình sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, chi phí đầu vào tăng; phát sinh nhiều nguy cơ tiềm ẩn về an sinh xã hội;... Các đại biểu cho rằng, cần phân tích kỹ hơn, làm nổi bật kết quả của việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thông tin và truyền thông để cụ thể hóa các yêu cầu, nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Đề nghị cần phát triển các ngành, lĩnh vực theo hướng bền vững, phát triển xanh dựa trên đổi mới sáng tạo và thúc đẩy

quá trình chuyển đổi, sử dụng năng lượng sạch, chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ và tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong các tháng còn lại của năm 2022, cần tăng cường hơn nữa trong việc triển khai các nhóm nhiệm vụ và giải pháp nhằm tạo động lực cho quá trình tăng trưởng kinh tế theo hướng phát triển bền vững.

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi), đồng thời tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của cử án Luật.

**VỤ SƠN TUNG**  
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

### TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH...

(Tiếp theo trang 1)

khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của tổ chức đảng, đảng viên trong việc việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW. Trên cơ sở đó tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; đồng thời, đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trên địa bàn huyện Kiến Xương trong thời gian tới.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Xương và các đơn vị được giám sát bám sát để cương nội dung thực hiện theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chuẩn bị tốt các nội dung giám sát. Trong đó cần tập trung đánh giá sâu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với việc thực hiện 2 nghị quyết, thực trạng y tế tuyến cơ sở và chất lượng dân số trong điều kiện hiện nay; đội ngũ y bác sĩ và tổ chức bộ máy làm công tác y tế, công tác dân số, đặc biệt là tuyến cơ sở; công tác xã hội hóa và huy động các nguồn lực để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng chí yêu cầu việc giám sát phải bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên được giám sát. Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Xương chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ.

### CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Đây được coi là một dấu mốc, bước ngoặt quan trọng của Trường Đại học Thái Bình, tạo động lực để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển thương hiệu. Đây cũng là động lực để Trường Đại học Thái Bình phấn đấu trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học có uy tín ở tất cả các ngành học, đóng góp mạnh mẽ vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

### THÀNH PHỐ Tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh 454

Sáng ngày 25/5, Ban thực hiện cưỡng chế thành phố Thái Bình tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh 454. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh 454 (đoạn từ đường Trần Thái Tông đến nút giao với quốc lộ 10 tại khu công nghiệp TBS Sóng Trà) được triển khai thực hiện từ năm 2017 với chiều dài 2,9km qua phường Tiên Phong, xã Phú Xuân và xã Tân Bình. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, thời gian qua, UBND thành phố chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan, UBND phường, xã vận động các gia đình chấp thuận phương án bồi thường, hỗ trợ, bồi thường bồi thường cho dự án. Qua công tác tuyên truyền, vận động của các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở, cơ bản các hộ dân đã tự nguyện thu hồi tài sản, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Đến nay tuyến đường đã và đang được nhà thầu tập trung thi công các hạng mục. Tuy nhiên, còn 7 hộ gia đình, cá nhân phường Tiên Phong cố tình chây ì, không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng nên tiến độ thực hiện dự án chậm. Căn cứ các quy định của pháp luật, Ban thực hiện cưỡng chế thành phố Thái Bình đã triển khai phương án cưỡng chế thu hồi đất của 7 hộ gia đình, cá nhân trên để thực hiện dự án đúng tiến độ. Nhờ kiên trì vận động, trước ngày cưỡng chế đã có 6 hộ tự nguyện bàn giao mặt bằng. Đồng thời điểm tiến hành cưỡng chế, hộ dân còn lại đã ký biên bản, chấp hành việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Vì vậy, Ban thực hiện cưỡng chế thành phố Thái Bình không phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh 454.

MINH NGUYỄN

## Không để nông dân thiệt hại do mua phải vật tư nông nghiệp kém chất lượng

Đó là quyết tâm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) trong thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực nông nghiệp. Với nhiều biện pháp đồng bộ, trong đó có việc thường xuyên kiểm tra, xử lý, đơn vị đã kịp thời ngăn ngừa vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi của bà con nông dân. Hiện nay, bà con nông dân các địa phương đang triển khai chiến dịch phòng, trừ rầy và đạo ôn bảo vệ lúa xuân. Hoạt động mua bán tại các cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trở nên nhộn nhịp. Bà Lưu Thị Ngát, xã Liên Giang (Đông Hưng) bộc bạch: Được xã tuyên truyền, hướng dẫn phòng, trừ sâu bệnh nên tôi đi mua thuốc về phun. Nhưng tôi cũng như nhiều bà con chỉ biết tin và nghe chủ của hàng chớ cũng chẳng thể biết thuốc thật thuốc giả thế nào cả. Ông Trần Công Cường, cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp (VTNN) Cường Liệu (xã Đông Lễ, huyện Đông Hưng) cho biết: Không chỉ cung cấp thuốc BVTV có chất lượng tốt, bán đúng giá, chúng tôi còn tư vấn cho bà con nông dân sử dụng đúng liều lượng, đúng thuốc để tránh lãng phí và đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, cũng có không ít cơ sở kinh doanh thuốc BVTV



Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

lâm ảm bất thuốc, hám lậu, bán thuốc kém chất lượng gây thiệt hại cho bà con nông dân và làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của những cửa hàng làm ăn nghiêm túc. Cứ vào mùa vụ hay các chiến dịch chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi thì thị trường VTNN như giống, phân bón, thuốc BVTV, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi lại trở nên sôi động. Đây cũng là thời điểm nguy cơ hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là về các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thời gian tới các bộ, ngành, địa phương phải xác định đúng vị trí, tầm quan trọng của cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nhìn nhận rõ trách nhiệm của mình về những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian qua dẫn đến giảm thứ hạng và giảm số điểm của PCI, trên cơ sở đó có thái độ nghiêm túc để cải thiện chỉ số PCI. Sau cuộc họp, các đồng chí giám đốc sở, ngành liên quan đến các chỉ số thành phần bị xuống hạng và giảm điểm xem xét, làm rõ các nguyên nhân để có giải pháp khắc phục; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu báo cáo giải trình của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chỉ số PCI năm 2021, tham mưu UBND tỉnh vận bản chỉ đạo về các giải pháp và nhiệm vụ của các ngành nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng thời rà soát, nghiên cứu về cơ chế, chính sách hỗ trợ thúc đẩy chỉ số PCI; giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu việc rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo và tổ công tác của tỉnh về thực hiện chỉ số PCI. Ngoài ra, đồng chí Phó

\* Chiều ngày 25/5, UBND tỉnh tổ chức họp Hội đồng nghệ thuật hàng mục công trình Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng và phù điêu thuộc dự án đầu tư xây dựng Đền thờ mẹ Việt Nam anh hùng và phù điêu thuộc dự án Đền thờ mẹ Việt Nam anh hùng và phù điêu thuộc dự án Đền thờ mẹ Việt Nam anh hùng với ý nghĩa ghi nhớ công ơn, lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tại cuộc họp, 3 phương án

Tượng đài và phù điêu được đưa ra xin ý kiến Hội đồng nghệ thuật. Sau khi thảo luận, đánh giá từng phương án, các thành viên Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu chọn phương án hợp lý nhất.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao ý kiến đóng góp tâm huyết của các thành viên Hội đồng nghệ thuật. Đồng chí mong muốn Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng sẽ thể hiện được sự hy sinh cao cả của những người mẹ Thái Bình đã có nhiều đóng góp to lớn trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, đất nước, khơi dậy truyền thống vẻ vang của nhân dân Thái Bình nói riêng, cả nước nói chung.

\* Chiều ngày 25/5, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Y tế báo cáo tình hình mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế, trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2022, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế, trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Theo báo cáo của Sở Y tế, thực hiện nhiệm vụ mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế, trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2022, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế, trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Thái Bình tuy không phải địa bàn phức tạp về buôn lậu song tình trạng kinh doanh VTNN kém chất lượng, hàng giả vẫn tồn tại dai dẳng. Năm 2021, lực lượng thanh tra ngành nông nghiệp đã phát hiện, xử lý 26 vụ vi phạm, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước hơn 230 triệu đồng, thu giữ hơn 11 tấn phân bón, 723kg giống cây trồng kém chất lượng. Trong gần 5 tháng đầu năm nay, lực lượng thanh tra ngành nông nghiệp đã phát hiện, xử lý 32 vụ vi phạm, phạt tiền hơn 113 triệu đồng, buộc nộp lại số tiền thu nhập bất hợp pháp hơn 10 triệu đồng. Phần lớn các vụ vi phạm quy định về chất lượng như kinh doanh phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y không bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn công bố. Đơn cử, gần đây nhất, ngày 9/5 Thanh tra Sở NN và PTNT ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.N.T kinh doanh thuốc thú y tại thị trấn Đông Hưng, phạt tiền 4 triệu đồng và buộc nộp lại số tiền thu nhập bất hợp pháp từ việc bán 125 gói Biotin-Plus do có hành vi buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng và công dụng.

Lý giải về tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng tồn tại kéo dài, lãnh đạo Thanh tra Sở NN và PTNT cho rằng, trước hết là ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân còn hạn chế, vì hám lợi nhuận mà không ít người cố tình vi phạm, tìm mọi cách tránh né sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Trên địa bàn tỉnh có 720 đại lý cấp I, cấp II kinh doanh VTNN có đăng ký đủ điều kiện kinh doanh và hàng nghìn cơ sở, hộ bán nhỏ lẻ nên công tác thanh tra, kiểm tra gặp không ít khó khăn do thiếu nhân lực. Đặc biệt, đối tượng kinh doanh theo mùa vụ không có cửa hàng, biển hiệu, bán lưu động khó kiểm soát; việc lấy mẫu, kiểm nghiệm đánh giá chất lượng mất nhiều thời gian, chi phí tốn kém, nhất là xác định chất cấm trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y; nhiều doanh nghiệp sản xuất cung ứng VTNN trực tiếp cho trang trại, gia trại không thông qua cửa hàng, đại lý cũng khiến việc kiểm soát, kiểm tra gặp khó khăn.

Ông Đỗ Quý Phương, Phó Giám đốc Sở NN và PTNT cho biết: Để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực nông nghiệp, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, làm thay đổi nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh VTNN. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, chủ động triển khai và phối hợp với các sở, ngành chức năng, các địa phương đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần giữ ổn định thị trường, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, cạnh tranh bình đẳng, bảo vệ quyền lợi của bà con nông dân.

KHẮC ĐUẤN

**Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19**  
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

**Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 25/5**  
**Thế giới: Hơn 529,1 triệu người mắc Covid-19**  
Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến chiều ngày 25/5, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 529,1 triệu ca, trong đó hơn 6,3 triệu người đã tử vong.  
**Việt Nam: Số ca khởi bệnh gấp gần 2 lần số ca mắc Covid-19 mới**  
Tính từ 16 giờ ngày 24/5 đến 16 giờ ngày 25/5, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 1.344 ca mắc Covid-19 mới đều là các ca trong nước (tăng 22 ca so với ngày 24/5). Việt Nam hiện đã ghi nhận hơn 10,7 triệu ca mắc Covid-19.  
Đến nay, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm gần 219,8 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.  
Trong ngày, gần 2.460 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Số ca nặng đang điều trị là hơn 190 ca.  
**Thái Bình: Trong ngày đã thực hiện tiêm gần 1.000 mũi vắc-xin phòng Covid-19**  
Trong ngày, các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 1 bệnh nhân Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang thu dung, điều trị tại các cơ sở y tế là 22 bệnh nhân (tính đến 20 giờ ngày 25/5).  
Tính đến 17 giờ ngày 25/5, Thái Bình đã thực hiện tiêm hơn 3,72 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó số mũi tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 3.368.900 mũi; số mũi tiêm cho người từ 12 - 17 tuổi là hơn 303.300 mũi; số mũi tiêm cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi là hơn 53.900 mũi. Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi bổ sung hoặc nhắc lại đạt hơn 83,56%.

**SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19**  
SỞ Y TẾ: 0969.851.212 / 0227.3640.786  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 / 0227.3831.885

**HOÀNG LANH**